

**รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี**

วันที่ 17 มีนาคม 2568 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก บุคคลภายนอก ได้แก่ ได้แก่ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ข้าราชการเกษียณ รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ข้าราชการเกษียณ รวมทั้งผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะ และผู้บริหารคณะ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

**พิจารณากรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569**

**หลักสูตร** ได้นำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เพื่อใช้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2569

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติพิจารณาเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 และได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม ดังนี้

1) เห็นควรเพิ่มรายวิชาแกนให้ครอบคลุมองค์ความรู้ 5 ด้าน ทางด้านบริหารธุรกิจประกอบด้วย บัญชี การเงิน ตลาด การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ที่นักบริหารธุรกิจต้องรู้ เพื่อนำไปใช้ในอนาคต ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย

2) รายวิชาบังคับ/วิชาเลือก เห็นควรให้ทุกวิชาเอก ดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำความเห็นที่ได้มาปรับปรุงรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น รายวิชาด้าน Digital Marketing รายวิชา AI เพิ่มขึ้นและในส่วนรายวิชาเลือก ควรมีรายวิชาที่เปิดเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย และมีรายวิชาที่มีมากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียน

คณะกรรมการฯ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีวิชาแกนที่แข็งแกร่ง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้ให้หลักสูตรนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะไปปรับแก้ และนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 อีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 4/2568 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน หลักสูตรฯ ได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะฯ ไปปรับปรุงและพัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2568

**ผู้รายงาน :** ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชามณูช ศรีสุวรรณ  
**ตำแหน่ง :** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
**วัน/เดือน/ปี :** 17 มีนาคม 2568

